



ยื้อย้าย'ไทยเอกลักษณ์'?

มี เรื่องให้ต้องคิดอีกว่าอะไรในกอไฟหรือไม่กับการขอย้ายโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์จาก จ.อุตรดิตถ์ ไป จ.สุโขทัย

เรื่องนี้อย่างยาวนานมาก ตั้งแต่ปี 2550 ที่ไทยเอกลักษณ์ ทำเรื่องขอย้ายที่ตั้งโรงงาน และนำเรื่องเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติถึง 2 ครั้ง แต่กลับถูกดึงเรื่องออกมกกลางคัน

ครั้งแรก...เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 รมว.อุตสาหกรรมในสมัยนั้น เสนอ ครม.เห็นชอบให้ไทยเอกลักษณ์ย้ายสถานที่ตั้งโรงงานจาก ต.คังตะเกา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ไปตั้งใหม่ที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ทั้งนี้ หนังสือที่นำเสนอ ครม.ระบุว่า คณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมในการย้ายสถานที่ตั้งของโรงงานน้ำตาลเห็นว่า "การขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งหรือขยายกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อยโดยตรง"

สอดคล้องกับเหตุผลในการขอย้ายที่ตั้งของโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ที่ระบุว่า "อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นแหล่งปลูกอ้อยที่สำคัญของโรงงาน ที่โรงงานให้การส่งเสริมชาวไร่อ้อยคู่สัญญาตลอด เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว"

ในการประชุม ครม.ครั้งนั้น มีเรื่องขอย้ายสถานที่ตั้ง และขยายกำลังการผลิตรวม 6 โรงงาน ซึ่ง รมว.อุตสาหกรรมขอให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้งหมด

แต่ปรากฏว่าวันที่ 27 สิงหาคม 2552 รมว.อุตสาหกรรมกลับมีหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการ ครม.เพื่อขอถอนเฉพาะเรื่องของไทยเอกลักษณ์ออกจากการพิจารณาของ ครม. ทำให้ ครม.มีมติเห็นชอบเพียง 5 โรงงาน

ครั้งที่ 2...เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบการย้ายสถานที่ตั้ง และ/หรือการขยายกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาลทรายอีก 11 โรงงาน แต่กลับไม่มีเรื่องของโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่ค้างอยู่นานแล้ว

เมื่อมีการท้วงติง ทำให้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 นายกษในขณะนั้นแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคความเหมาะสมในการขยายกำลังการผลิตและย้ายสถานที่ตั้งโรงงานน้ำตาล 11 โรงงาน และให้นำกรณีขอย้ายที่ตั้งโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ไปยัง จ.สุโขทัย และขอขยายกำลังการผลิตจาก 18,000 ตันต่อวัน เป็น 25,000 ตันต่อวัน พิจารณาพร้อมกันด้วย รวม 12 โรงงาน

ต่อมา ในการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 มีการเสนอความเห็น ครม.ว่าควรให้ความเห็นชอบทั้ง 12 โรงงาน แต่ปรากฏว่า รมว.อุตสาหกรรมขอให้นำเฉพาะกรณีโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์กลับไปพิจารณาอีกครั้ง ครม.จึงให้ความเห็นชอบ 11 โรงงาน

มาถึงรัฐบาลปัจจุบัน ทางโรงงานและชาวไร่อ้อยลูกพระยาพิชัยจะเรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมนำมาปิดฝุ่นพิจารณาใหม่ แต่เรื่องก็ยังไม่จบ

จะต้องไปยื่นเรื่องกับคณะกรรมการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ช่วยติดตามเรื่องอีกทาง แต่ยังไม่เห็นผล

สุชัย ลีสมมติ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยลูกพระยาพิชัย และประธานกรรมการบริหารสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยบอกว่า หากโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ย้ายไปตั้งที่ จ.สุโขทัย จะได้ใกล้ชิดกับชาวไร่อ้อยคู่สัญญามากขึ้น เพราะกว่า 70% ของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของไทยเอกลักษณ์ หรือกว่า 3,000 ครอบครัว มีพื้นที่ปลูกอ้อยอยู่ในเขต จ.สุโขทัย จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตอ้อยได้ดียิ่งขึ้น ทำให้มีอ้อยเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องขยายพื้นที่ปลูกอ้อย ที่สำคัญคือช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งของชาวไร่อ้อยได้ถึงปีละประมาณ 100 ล้านบาท

แต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ จากรัฐบาลเลือกตั้งจนถึงรัฐบาลเฉพาะกิจ เรื่องการย้ายโรงงานไทยเอกลักษณ์ยังไม่จบ

เพราะเหตุทางการทูตใต้ดินที่บางประเทศร้องขอให้สกัดเรื่องนี้ จากคดีเก่าที่ยังฝังใจ...หรือไม่

เพราะโรงงานไม่ยอมให้อะไรบางอย่างเพื่อหลอกล่อน...หรือไม่ จะเพราะเหตุใดก็ควรชี้แจงให้ทราบชัดเจน ไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องเงียบไปเฉยๆ ไม่เงินอาจทำให้คิดว่าจจะรัฐบาลไหนก็ไม่ต่างกันที่ต้องการอะไรเพื่อหลอกล่อน